

Năm 2024

THỨ NĂM

Phát hành: 24/10/2024

BẢN TIN

Điểm báo



BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH	1
1. Chuyển đổi hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường điện tử	1
CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3
2. Hà Nội: Người dân Phú Xuyên không phải chờ đợi lâu khi giao dịch thủ tục hành chính	3
3. Hải Phòng: Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính từ triển khai Đề án 06/CP	4
4. Quảng Ngãi: Mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp	5
5. Bắc Giang: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh	6
6. Cục Thuế Yên Bái nỗ lực chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp	7
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	8
7. Nộp thuế nhàn hơn, thuận tiện hơn nhờ dịch vụ điện tử	8
8. Ngành Hải quan triển khai mục tiêu "phi giấy tờ" trong hoạt động xuất nhập khẩu	9
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	11
9. Lâm Đồng: Triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng	11
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	11
10. Tăng quyền lợi, giảm phiền hà	11

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH

Chuyển đổi hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường điện tử

Nghị định 137/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 23/10 hướng dẫn cơ quan nhà nước chuyển đổi một số hoạt động lên môi trường điện tử toàn trình...

Nghị định yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm, kế hoạch hằng năm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; trong đó phải có các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đưa hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử. Trong đó, cơ quan nhà nước đảm bảo thực hiện tối thiểu 4 hoạt động chính bao gồm: cung cấp dịch vụ công trực tuyến; quản trị nội bộ; chỉ đạo, điều hành; giám sát, kiểm tra, thanh tra.

Dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến toàn trình trên cơ sở rà soát, tái cấu trúc quy trình, đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình khi đủ điều kiện thực hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối quy trình bằng phương tiện điện tử. Trong trường hợp chưa thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, cơ quan nhà nước phải thông báo đề tổ chức, cá nhân được biết.

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện số hoá theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được trả theo quy định pháp luật có liên quan, đồng thời trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, tại ứng dụng định danh quốc gia theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức ủy quyền, việc lưu kết quả điện tử thực hiện theo thỏa thuận ủy quyền.

Dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích được rà soát, tái cấu trúc quy trình để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ hoặc cấp tỉnh và Cổng thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ công theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

Nghị định quy định công tác quản trị nội bộ trên môi trường điện tử bao gồm các hoạt động chính: *Thứ nhất*, giải quyết các thủ tục hành chính nội bộ trên môi trường điện tử đối với các lĩnh vực: Kế hoạch; chiến lược; nhân sự; tài chính - kế toán; văn thư lưu trữ; tài sản; thi đua - khen thưởng; hành chính, tổng hợp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của thủ trưởng cơ quan; *Thứ hai*, thực hiện chế độ thông tin báo cáo trên môi trường điện tử; *Thứ ba*, xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; *Thứ tư*, tổ chức làm việc, họp từ xa trên môi trường điện tử.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính nội bộ trên các lĩnh vực quy định nêu trên, bảo đảm quy định đầy đủ, rõ ràng, cụ thể, hợp lý các bộ phận tạo thành cơ bản của thủ tục hành chính theo quy định và đáp ứng

yêu cầu về chất lượng theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường điện tử.

Cơ quan nhà nước ưu tiên xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử, trừ văn bản, hồ sơ có chứa nội dung bí mật nhà nước; không xử lý đồng thời văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và văn bản bản, hồ sơ giấy trừ trường hợp pháp luật yêu cầu phải có bản giấy. (Vneconomy.vn 24/10, Hạ Chi) [Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Hà Nội: Người dân Phú Xuyên không phải chờ đợi lâu khi giao dịch thủ tục hành chính

Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Phú Xuyên đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt để tạo bước tiến trong công tác cải cách hành chính. Từ huyện nằm ở tốp cuối của TP về cải cách hành chính, nay Phú Xuyên đã từng bước vươn lên nhóm dẫn đầu.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Xuyên Nguyễn Quang Huy cho biết, huyện đã hoàn thành 87/91 nhiệm vụ, tương đương 95,6%. Đáng chú ý, việc triển khai các nhiệm vụ cải thiện các chỉ số SIPAS, PARINDEX và PAPI theo chỉ đạo của TP đã đạt kết quả xuất sắc, với 94,36% nhiệm vụ được hoàn thành.

Ghi nhận tại bộ phận "một cửa" của UBND huyện Phú Xuyên ngày 23/10 nhận thấy, lượng công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính đông hơn mọi ngày nhưng vẫn bảo đảm trật tự và hiệu quả. Người dân đến giao dịch không phải chờ đợi lâu khi các thủ tục được thực hiện nhanh chóng nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại. Mô hình "Ngày không hẹn" được áp dụng, giúp công chức xử lý hồ sơ ngay trong buổi, không yêu cầu người dân phải quay lại nhiều lần.

Theo ông Huy, sự chuyển mình trong công tác cải cách hành chính không chỉ nằm ở những con số thực hiện được trong thời gian qua, bên cạnh đó nó còn thể hiện qua sự thay đổi trong thái độ phục vụ của cán bộ, công chức từng lĩnh vực.

Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung khẳng định, việc niêm yết công khai 366 thủ tục hành chính không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, mà còn tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và công bằng.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện cho thấy tỷ lệ đúng hạn đạt 100% với 3.852/3.852 hồ sơ; trong đó có 2.850 hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 73,98%. Đây là kết quả được đánh giá rất khả quan bù đắp cho những nỗ lực của cán bộ từ cấp huyện đến cấp cơ sở.

3 tháng đầu năm 2024, huyện Phú Xuyên vẫn ở mức xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đứng ở khoảng từ 20 - 24/30 quận, huyện của TP, nhờ sự nỗ lực trong việc nâng

cao hiệu quả cải cách, từ tháng 5/2024 đến nay, huyện đã vươn lên vị trí dẫn đầu, xếp thứ 1/30 quận, huyện. Đây là kết quả minh chứng cho sự quyết tâm, đổi mới trong công tác điều hành và phục vụ Nhân dân trong huyện. (Kinhtedothi.vn 24/10, Công Tâm)[Về đầu trang](#)

Hải Phòng: Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính từ triển khai Đề án 06/CP

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, Công an TP Hải Phòng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP, Thư ký Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP TP Hải Phòng, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhóm tiện ích, từng bước phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số...

Bên cạnh đó, Công an TP đã tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP, Ban Chỉ đạo các cấp ngành, địa phương quán triệt, triển khai hiệu quả Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/2/2024 của UBND TP Hải Phòng về thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn Hải Phòng năm 2024, gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan.

Đáng chú ý, Công an TP Hải Phòng đã tham mưu triển khai xây dựng và nhân rộng 43 mô hình điểm của Đề án, tập trung cao vào việc triển khai các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao hằng tháng. Quá trình triển khai, kết quả luôn được cập nhật, đánh giá, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đại tá Bùi Trung Thành cũng cho biết, cùng với tăng cường tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP đối với người dân, cơ quan, doanh nghiệp, Công an TP Hải Phòng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử; cấp thẻ căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

Mặt khác, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin hệ thống máy chủ, hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử thành phố phục vụ kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó, bảo đảm cho các nhóm tiện ích của đề án được phát huy hiệu quả một cách tối ưu nhất.

Đến nay, Hải Phòng đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố với Hệ thống định danh, xác thực điện tử thông qua SSO của Cổng dịch vụ công quốc gia, công bố phương thức đăng nhập duy nhất trên Cổng dịch vụ công TP Hải Phòng (<https://dichvucong.haiphong.gov.vn>) bằng tài khoản điện thoại di động trên ứng dụng VNeID.

UBND TP Hải Phòng cũng đã ban hành quyết định công bố danh mục gồm 1.733 TTHC trên hệ thống, làm căn cứ cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Tính đến hết tháng 9, hệ thống thông tin giải quyết TTHC đã kết nối thực hiện 28.740 lượt xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp nhận 1.093.651 dịch vụ công trực tuyến (đạt 96,3%).

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng Bùi Trung Thành nhấn mạnh, kể từ khi triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06/CP, đến nay toàn bộ 43 mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số, công dân số của thành phố nói riêng, góp phần vào thành tựu cả nước nói chung. (Cand.com.vn 24/10, V.Huy)[Về đầu trang](#)

Quảng Ngãi: Mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp

Để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, TX.Đức Phổ đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong chuyển đổi số (CDS). Những kết quả đạt được đã mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm Đỗ Ngọc Thìn cho biết, hiện nay, 100% cán bộ, công chức của phường thực hiện việc tiếp nhận và xử lý công việc qua phần mềm quản lý văn bản điện tử và ký số theo đúng quy định. Tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) đều được nhận và trả kết quả trực tuyến. Qua đó, góp phần giải quyết nhanh chóng các TTHC trên môi trường điện tử. Người dân trên địa bàn phường đã có những thay đổi trong tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Xác định việc thực hiện CDS là giải pháp thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, TX.Đức Phổ đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược CDS trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về CDS.

Theo Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Bùi Văn Lý, thị xã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách, đơn giản hóa TTHC, nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử, đặt nền móng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đến tháng 9/2024, tất cả các thôn, tổ dân phố đều có hạ tầng băng rộng di động; 75% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh; 75% hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị thông minh; 100% cơ quan nhà nước kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng và liên thông 4 cấp từ trung ương đến xã.

Bên cạnh đó, thị xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia vào mô hình “kinh tế chia sẻ”, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử. Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại điện tử đa dạng, kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, để tạo thêm các chuỗi liên kết mới và kết nối cung cầu,

quảng bá sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm thể mạnh của từng địa phương. Từ đó, góp phần tạo ra giá trị mới cho nông sản. Đến nay, thị xã có 14 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Các sản phẩm OCOP đều được đưa lên các sàn giao dịch điện tử.

Ngoài ra, thị xã triển khai mô hình “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” tại các trục đường chính ở phường Nguyễn Nghiêm, Phố Hòa và Phố Ninh. Thực hiện mô hình “Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt” tại chợ Đức Phổ, với tỷ lệ tiêu thương triển khai mã QR Code để thanh toán đạt trên 60%. (Baoquangngai.vn 23/10, Bá Sơn) [Về đầu trang](#)

Bắc Giang: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh

Sở Xây dựng Bắc Giang vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phát triển đô thị thông minh bền vững; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực hướng tới phát triển đô thị thông minh bền vững.

Chủ động rà soát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm của địa phương để thực hiện công tác phát triển đô thị thông minh bền vững năm 2024-2025. Thực 2 hiện phát triển đô thị thông minh một cách tổng thể, có quan hệ chặt chẽ với nhau, có sự ưu tiên đầu tư đảm bảo hiệu quả của nguồn lực. Huy động xã hội hóa các nội dung về đầu tư xây dựng các dự án, hạng mục phát triển đô thị thông minh để giảm bớt áp lực cho ngân sách Nhà nước và huy động sự tham gia tích cực của tất cả các cấp, các ngành, chính quyền, doanh nghiệp và người dân...

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thông minh theo lộ trình ưu tiên, đảm bảo phù hợp với Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tránh dàn trải, thiếu kết nối, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển dài hạn của đô thị với nhu cầu bức thiết của người dân; đảm bảo hiệu quả đầu tư ngắn hạn và dài hạn, không phát triển tự phát, tràn lan, theo phong trào.

Ngoài ra, đẩy mạnh việc triển khai các nội dung thí điểm đô thị thông minh; tăng cường chú trọng công tác quy hoạch đô thị thông minh; nghiên cứu phát triển hạ tầng đô thị thông minh; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ hành chính công trực tuyến... (Baoxaydung.com.vn 23/10, Thân Nam) [Về đầu trang](#)

Cục Thuế Yên Bái nỗ lực chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, Cục Thuế Yên Bái đã và đang triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và chuyển đổi số một cách toàn diện.

Một trong những dấu ấn quan trọng của ngành Thuế Yên Bái trong thời gian qua là việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điển hình là việc đơn giản hóa, số hóa thủ tục hành chính thuế, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử (HĐĐT)... đã được Cục Thuế Yên Bái triển khai quyết liệt.

Tính đến hiện nay, tại Cục Thuế và các chi cục thuế trực thuộc, có trên 99% hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp được tiếp nhận qua giao dịch điện tử; trên 95% doanh nghiệp đang hoạt động hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng; 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả bằng phương thức điện tử; 100% doanh nghiệp, hộ kê khai thực hiện áp dụng HĐĐT.

Đồng thời, Cục Thuế đã chỉ đạo, thực hiện tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy triển khai phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu. Theo đó, 100% doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn toàn Tỉnh đã thực hiện xuất HĐĐT cho mỗi lần bán hàng.

Đối với việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế Yên Bái cũng triển khai quyết liệt đến các nhóm thuộc đối tượng sử dụng. Đến nay, toàn Tỉnh có 74/143 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đạt tỷ lệ 52%.

Cục Thuế Yên Bái cũng đang tiếp tục triển khai rộng rãi ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động giúp cá nhân, hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc tra cứu các thông tin về thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần phải đến trực tiếp, gọi điện hay gửi email cho cơ quan thuế. Qua đó, giảm thiểu các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người nộp thuế.

Đến hết ngày 31/7/2024, đã có hơn 13.776 người sử dụng tài khoản eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông tin người nộp thuế; trong đó, khoảng hơn 6.788 tài khoản đã liên kết với ngân hàng và nộp thuế qua ứng dụng với tổng số tiền lên đến trên 33 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế Yên Bái quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới; hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc triển khai các chương trình hỗ trợ người nộp thuế.

Đáng chú ý, thực hiện các giải pháp chuyển đổi mã số thuế theo mã định danh cá nhân, đồng bộ dữ liệu về thuế đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Thuế Yên Bái đã đẩy mạnh việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho việc chuyển sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Tính đến tháng 9/2024, ngành Thuế Yên Bái đã chuẩn hóa trên 87.000 mã số thuế cần phải rà soát, đạt tỷ lệ trên 73% khớp đúng trên tổng số mã số thuế phải rà soát; trong đó, nhóm "người nộp thuế phải rà soát thông tin qua cơ quan chi trả" đạt tỷ lệ khớp đúng đạt 96%; nhóm "người nộp thuế là hộ kinh doanh" đạt tỷ lệ khớp đúng trên 91%.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Yên Bái đã nỗ lực đổi mới, đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc tập huấn, đối thoại trực tuyến, hỗ trợ qua email của người nộp thuế cũng như trên hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế; kết nối qua zalo, facebook, fanpage để trao đổi thông tin với người nộp thuế. (Tapchitaichinh.vn 24/10, Huy Nguyễn) [Về đầu trang](#)

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Nộp thuế nhàn hơn, thuận tiện hơn nhờ dịch vụ điện tử

Theo ông Vũ Lê Huy - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế), trên cơ sở định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành thuế đặt mục tiêu phát triển hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung, đảm bảo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, thời gian tới, ngành thuế sẽ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin cho quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế, cung cấp dịch vụ điện tử cho người nộp thuế.

Cụ thể, ngành thuế sẽ phát triển hệ thống quản lý thuế tích hợp, tập trung, đảm bảo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước theo định hướng của Chính phủ về Chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Việc cung cấp các dịch vụ điện tử và các dữ liệu điện tử sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế với nhiều trải nghiệm tốt hơn theo hướng phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, hướng tới số hóa toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, chuyển sang sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Ngành thuế sẽ tiếp tục xây dựng các nền tảng tích hợp, nền tảng dữ liệu lớn để cung cấp thông tin đầy đủ cho việc chỉ đạo điều hành, kết nối trao đổi thông tin liên thông giữa các cơ quan quản lý Nhà nước.

Cùng với đó, ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm xử lý tự động các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác hoạch định chính sách, dự báo số thu, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và thanh tra, kiểm tra thuế.

Sắp tới, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng hệ thống ứng dụng quản lý rủi ro trên cơ sở thu thập dữ liệu từ các ứng dụng tác nghiệp và từ các bên thứ 3 (ngân hàng, cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan công an...) hoặc dữ liệu thu thập từ mạng xã hội, internet, từ đó phân tích theo các tiêu chí hoặc áp dụng trí tuệ nhân tạo (phân tích dữ liệu lớn, sử dụng phương pháp máy học) phục vụ quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử, chống chuyển giá, giao dịch liên kết, quản lý thuế đối với bất động sản... (Vietnamnet.vn 23/10, Quốc Tuấn) [Về đầu trang](#)

Ngành Hải quan triển khai mục tiêu "phi giấy tờ" trong hoạt động xuất nhập khẩu

“Phi giấy tờ” từ khâu đầu đến khâu cuối trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh là mục tiêu được đặt ra với ngành Hải quan tới năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, việc sớm hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin là yếu tố cốt lõi cần được gấp rút triển khai.

Thời gian qua, Hải quan các cấp đã triển khai có hiệu quả chủ trương hải quan điện tử, hướng đến mục tiêu hải quan số, kết nối thông tin điện tử với cơ quan hải quan các nước và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc với 100% cục hải quan và 100% chi cục hải quan thông qua hệ thống VNACSS/VCIS. Bình quân mỗi năm, Hệ thống VNACSS/VCIS xử lý thành công khoảng 11 triệu tờ khai hải quan điện tử, trong đó có khoảng 53% số tờ khai thuộc diện luồng xanh, tức là thông quan trong khoảng thời gian từ 1 - 3 giây.

Hệ thống quản lý hải quan tự động (Hệ thống VASSCM được triển khai tại 33/35 cục hải quan tỉnh và thành phố, qua đó giảm tiếp xúc giữa công chức Hải quan và doanh nghiệp; giảm thời gian đi lại làm thủ tục của doanh nghiệp, khắc phục tình trạng ùn tắc tại cổng cảng, kho, bãi; tạo ra sự thuận lợi, minh bạch trong quản lý điều hành công việc của doanh nghiệp.

Mặc dù đạt được một số kết quả quan trọng, song, theo PGS. TS. Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế - Hải quan (Học viện Tài chính), nền tảng hệ thống VNACSS/VCIS do phía Nhật Bản tài trợ được vận hành từ năm 2014 và các hệ thống vệ tinh đã trải qua thời gian sử dụng lâu dài. Chưa kể, Hệ thống VNACSS/VCIS chưa đáp ứng được một số hoạt động thương mại quốc tế mới nên các thiết kế về phần cứng, phần mềm chưa đáp ứng được yêu cầu khi có sự tăng trưởng đột biến về lượng giao dịch của các loại hình thương mại mới dẫn đến bị quá tải.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã và đang tập trung nguồn lực triển khai tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống thông qua hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Theo đó, khi hệ thống công nghệ thông tin mới của ngành Hải quan được đưa vào vận hành, thủ tục hải quan sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số (phi giấy tờ), mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; quản lý tự động các hoạt động nghiệp vụ hải quan trên môi trường số trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hải quan cả trước, trong, sau thông quan, đảm bảo quản lý xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Để đạt được mục tiêu về phát triển công nghệ thông tin hải quan được xác định tại Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2030 và sớm khắc phục những hạn chế, bất cập của hệ thống công nghệ thông tin hải quan hiện nay, cần triển khai ngay một số giải pháp cấp bách.

Trong đó, ông Trường cho rằng, quan trọng nhất là sớm phê duyệt thỏa đáng nguồn kinh phí, đầu tư có chiến lược để xây dựng hệ thống hải quan thông minh. Trước mắt, cần sớm nâng cấp Hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Sau đó, cần thay thế hệ thống VNACCS/VCIS hiện hành bằng hệ thống mới, ứng dụng những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất và là hệ thống mở để có thể dễ dàng nâng cấp, cập nhật những thành tựu mới của công nghệ thông tin. Đặc biệt, cần xây dựng hệ thống dự phòng đảm bảo đầy đủ về điều kiện kỹ thuật để có thể vận hành thay thế cho hệ thống chính khi xảy ra sự cố.

Khi xây dựng hệ thống hải quan thông minh, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Kết nối Internet vạn vật (IoT), Chuỗi khối (Blockchain), Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Bigdata), Phân tích thông minh (BI), Điện toán đám mây (Cloud), Di động (Mobility))...

Đầu tư cho Hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan trong thời gian tới cần đảm bảo yêu cầu có mức độ tích hợp cao, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin, dễ dàng mở rộng và phát triển khi có yêu cầu quản lý mới, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ quan hải quan; hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ các cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin của ngành Hải quan cũng như trình độ công nghệ thông tin cho công chức hải quan đáp ứng yêu cầu phát triển hải quan thông minh, hải quan số... (Thoibaotaichinhvietnam.vn 23/10, Hồng Vân)[Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Lâm Đồng: Triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ngành Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Qua đó, 9 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định, tập trung thực hiện nghiêm việc công khai các nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành, sửa đổi, bổ sung 12 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác đối với 196 cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Trong kỳ, qua xác minh tài sản, thu nhập phát hiện 1 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định. Hiện Thanh tra tỉnh đang lập các thủ tục để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với các cá nhân theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt... (Baolamdong.vn 24/10, N.Nghĩa) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Tăng quyền lợi, giảm phiền hà

Trong danh sách các dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe - nhu cầu thiết yếu và quan trọng nhất của mỗi cá nhân.

Dự thảo Luật này sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, do có một số quy định cần sửa ngay để đồng bộ với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, và nhất là các quy định liên quan đến cấp chuyên môn kỹ thuật của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật đó là mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi “thông cấp khám bệnh, chữa bệnh”.

Nhìn lại Luật Bảo hiểm y tế hiện hành, quy định đăng ký cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo địa giới hành chính tuy phù hợp, nhưng lại chưa tạo điều kiện để người dân có thể đến khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến tương đương hoặc thấp hơn trong nội tỉnh. Người bệnh cũng chưa được tự đi khám và điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiếm nghèo ở tuyến trên trong khi cơ sở tuyến dưới chưa có đủ năng lực chuyên môn và đều phải chuyển tuyến. Một số bệnh mãn tính chưa được đưa về y tế cơ sở để quản lý và cấp thuốc tương đương của

tuyển trên, từ đó làm hạn chế đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và phát sinh thủ tục chuyển tuyển không cần thiết.

Bên cạnh đó, Luật hiện hành chỉ quy định thông tuyển huyện toàn quốc đối với bệnh viện huyện, mà không đề cập đến các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyển huyện như: trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, bệnh xá quân đội, công an, bệnh xá quân dân y. Đồng thời, người bệnh đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyển tỉnh, tuyển trung ương cũng không được khám bệnh, chữa bệnh thông tuyển tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyển huyện, tuyển xã. Việc thông tuyển khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến tuyển tỉnh với tỷ lệ chi trả điều trị nội trú 100% chi phí theo phạm vi mức hưởng tạo sự bất cập làm tăng số lượt khám bệnh, chữa bệnh ở tuyển trên, nhất là nội trú tuyển tỉnh, giảm số lượt khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã.

Với người tham gia bảo hiểm y tế, thông tuyển khám bệnh, chữa bệnh như dự thảo Luật là điều rất đáng mừng. Vậy nhưng, khi thực hiện thông tuyển có thể làm tăng chi từ Quỹ Bảo hiểm y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Mặc dù trong Tờ trình dự thảo Luật, Chính phủ khẳng định Luật được triển khai dự kiến không gây ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm cân đối thu - chi Quỹ Bảo hiểm y tế, nhưng Ủy ban Xã hội, cơ quan thẩm tra dự thảo Luật, vẫn hết sức lưu ý việc bảo đảm khả năng chi trả của Quỹ.

Vì vậy, Chính phủ và Bộ Y tế cần đánh giá tác động kỹ lưỡng đến khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế cũng như tổ chức và hoạt động của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có y tế cơ sở. Cùng với đó, cần nghiên cứu, quy định các giải pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí khi thông tuyển. Ví dụ: thực hiện hiệu quả việc liên thông kết quả xét nghiệm cận lâm sàng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hạn chế việc giữ bệnh nhân các ngày thứ bảy, chủ nhật đến thứ hai mới làm thủ tục ra viện; tăng cường hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe nhân dân tại cấp ban đầu. (Daibieunhandan.vn 24/10, Cẩm Phô) [Về đầu trang./](#).

Biên tập viên Thanh Hồng